



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เผยสังคมไทยขาดครูศิลปะทุกระดับ ขี้บ่นทอนจินตนาการเด็ก

นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ว่า ศิลปศึกษาเป็นสาขาที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนออกไปเป็นครูศิลปะ ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้ยังขาดครูศิลปะจำนวนมาก และขาดในทุกระดับการศึกษา ทั้งๆ ที่นักเรียนที่ได้เรียนวิชาศิลปะจะทำให้เป็นคนใจเย็นและเสียสละ แต่ในหลายโรงเรียนกลับใช้ครูที่จบสาขาอื่นๆ มาสอน หรือใช้คนที่จบศิลปะมาสอน แต่ไม่เคยผ่านการเรียนรู้วิชาครุมาเลย ก็จะมีปัญหาในการถ่ายทอดหรือสอนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จุดนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากในการสร้างสรรค์นักเรียนที่มีพรสวรรค์ แต่กลับได้เรียนรู้กับคนที่ถ่ายทอดไม่ดี เด็กคนนั้นก็จะเป็นอยุ่จนทำให้ไม่ชอบด้านศิลปะไปเลย นอกจากนี้ การเรียนศิลปะในชั้นเด็กเล็กก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศิลปิน ไม่ได้มีกระบวนการที่จะผลักดันให้เด็กเกิดจินตนาการ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของเด็กๆ ทุกคน ยิ่งถ้าไปเจอครูที่ไม่เข้าใจ ไม่มีความจริง หรือไม่มีวิธีการถ่ายทอด เด็กเหล่านี้ก็จะถูกบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ไปตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ซึ่งน่าเสียดายอย่างมาก

"ศิลปศึกษาไม่ได้เรียนศิลปะเพื่อออกไปเป็นศิลปิน แต่ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาชีพครูเพื่อออกไปเป็นครู ซึ่งนักเรียนที่ตั้งใจสอบเข้าเรียนในสาขาศิลปศึกษาจะต้องมีความรู้วิชาการ มีความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปศึกษา นอกจากนี้ จะต้องสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนต้องเข้าใจทางการออกแบบ เน้นการสร้างสรรคจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถทางการจัดวางภาพ ซึ่งต้องการให้นักเรียนแก้ปัญหาทางการออกแบบเพื่อให้ได้ภาพที่สร้างสรรค์ เพราะเราต้องการนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาทางด้านศิลปะได้ ดังนั้นสาขาศิลปศึกษาจึงไม่ได้ต้องการคนที่เขียนรูปสวย หรือรูปเหมือนได้อย่างเดียว แต่การออกไปเป็นครูศิลปะนั้น เราต้องการคนที่มีกระบวนการสอน มีกระบวนการในการถ่ายทอด และกระบวนการแก้ปัญหา โดยเฉพาะคนที่จะไปเป็นครูจะต้องถ่ายทอดได้" นายจักรพงษ์กล่าว

หน้า 23